

# NGÀY THI THỨ HAI, KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Đề thi có sự phân hóa rõ nét



Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bắc Đông Quan.

Ngày 26/6, các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã hoàn thành ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và môn ngoại ngữ, được đánh giá diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Đề thi tiếp tục có tính phân hóa cao.

Trong buổi sáng ngày thi thứ hai, các thí sinh dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, mỗi môn thành phần có thời gian làm bài 50 phút. Đây là năm thứ hai kỳ thi THPT quốc gia có bài thi tổ hợp với hình thức trắc nghiệm. Nội dung đề thi bám sát với bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 20% kiến thức lớp 11 và 80% kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, các câu thuộc kiến thức lớp

11 đều không phải là các câu khó, các câu khó và rất khó vẫn rơi vào phần kiến thức lớp 12. Các câu hỏi từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các mã đề có mức độ tương đương nhau, công bằng cho các thí sinh. Theo đánh giá chung, ở đề thi môn Vật lý, 25 câu đầu của đề thi chỉ là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, bài tập khá đơn giản, các câu khó mang tính phân loại, để xét đại học nằm ở 15 câu sau, đặc biệt phân loại cao ở 7 câu cuối. Em Trần Minh Đức, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Đề thi năm nay không khó hơn nhiều so với đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, tuy nhiên khá dài. Với những bạn học khá sẽ dành được

khoảng 6 - 7 điểm, khó để đạt được điểm 9 - 10. Cũng như đề thi môn Sinh học năm trước, độ khó của các câu hỏi được xếp theo thứ tự tăng dần về độ khó, nhưng đề thi năm nay tính phân loại cao hơn. Đề thi môn Hóa học với kiến thức được phủ đều, cân đối giữa câu hỏi lý thuyết và bài tập, có một số câu liên hệ thực tế và thực hành hóa học. So với đề năm ngoái, độ khó tăng hơn, cách ra đề hay hơn. Học sinh thi để đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp, đạt 5 điểm không khó, tuy nhiên để đạt điểm cao tổ hợp khoa học tự nhiên thì không phải dễ. Em Lê Thùy Linh, thí sinh dự thi để xét tuyển đại học tại điểm thi Trường Đại học Thái Bình cho biết: Việc sắp xếp các câu hỏi trong đề thi như năm nay sẽ tạo



Thí sinh xem lại đề thi môn Tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.



Các thí sinh phấn khởi sau khi làm xong bài thi môn Tiếng Anh.

## Em Vũ Thái Hà, điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh



Em và nhiều bạn thờ phào sau khi làm xong bài thi môn Tiếng Anh. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, chúng em đã tự so sánh kết quả với nhau và tự chấm được khoảng 7 - 8 điểm. Trước đó em rất lo vì đề thi các môn trước dài, khó và có độ phân hóa khá cao.

## Em Phạm Ngọc Thảo, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Em và các bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình thực hiện tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6. Trong thời gian này chúng em vừa phát nước cho thí sinh và người nhà thí sinh vừa phân luồng giao thông và động viên tinh thần các thí sinh.



Sinh viên tình nguyện tham gia điều tiết giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

# Đồng hành cùng sĩ tử

Nhiệt tình hướng dẫn, tận tình hỗ trợ là những gì mà chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 hướng đến. Chương trình do các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có gần 3.000 thanh niên, sinh viên tham gia tình nguyện được bố trí ở tất cả các điểm thi để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi. Chi Đính Thủ Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các bạn tình nguyện viên được lựa chọn từ các cơ sở đoàn địa phương và trường học, hội sinh viên Thái Bình tại Hà Nội... Để hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động tiếp sức, Tỉnh đoàn đã vận động các cá nhân, đơn vị hỗ trợ gần 5.000 chai nước, 2.500 suất bánh mì, 200 quạt nan và nhiều ô dù tại các điểm thi.

Ngày từ 6 giờ sáng, tại các điểm thi, đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã có mặt để bảo đảm công tác đón tiếp, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Các điều kiện tiếp đón, phục vụ thí sinh và phụ huynh được chuẩn bị khá chu đáo như: nước uống miễn phí cho thí sinh, nước uống cho người nhà thí sinh trong thời gian chờ tại các khu vực có điểm thi; bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường, nơi diễn ra kỳ thi, hướng dẫn giao thông ngoài khu vực thi vào giờ cao điểm; tổ chức lao động tình nguyện, dọn dẹp vệ sinh ngoài khu vực trường thi... Các tình nguyện viên cũng sẵn sàng hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống như quên thẻ dự thi, quên máy tính của các thí sinh. Anh Trần Đức Toàn, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Vũ Thư cho biết: Toàn huyện có gần 200 tình nguyện viên tiếp sức tại 6 điểm thi. Ở mỗi điểm, các đội hình sẽ chia làm hai nhóm: nhóm thanh niên để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh và người nhà khi cần thiết; lập danh sách thí sinh và người nhà muốn đăng ký ăn trưa miễn phí để liên hệ hỗ trợ... Tại mỗi điểm thi THPT quốc gia năm 2018 có đội hình tình nguyện từ 30 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thông tin cần thiết cho thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Vũ Thị Hòa, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình cho biết: Đội chúng em gồm 20 bạn tình nguyện viên. Bản thân cũng từng là thí sinh dự thi nên chúng em rất hiểu tâm lý của các em thí sinh khi được hỗ trợ. Có được sự giúp đỡ sẽ an tâm, giảm phần lo lắng hơn, do vậy em rất vui, sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Năm tới, em cũng sẽ tiếp tục tham gia vì được học hỏi rất nhiều từ các hoạt động cộng đồng.

Không chỉ có thanh niên, sinh viên địa phương tham gia tiếp sức mùa thi tại Thái Bình có rất nhiều bạn sinh viên đang học tập ở Hà Nội. Em Nguyễn Văn Tùng, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Tiếp sức mùa thi là một trong ba chương trình của chiến dịch sinh viên tình nguyện hè 2018 của hội sinh viên Thái Bình tại Hà Nội. Trước khi tham gia chương trình, chúng em được quán triệt, hướng dẫn để các hoạt động được bảo hiệu quả nhất. Là tình nguyện viên, chúng em không ngại gì cả, chỉ mong muốn góp phần giúp các em thí sinh hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Các bạn trong nhóm sẽ luân phiên làm các nhiệm vụ: phối hợp điều tiết giao thông tại các ngã ba, ngã tư; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường thi; cung cấp nước uống tại các điểm thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà khi cần thiết. Em Vũ Thùy Linh, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Em nhận ra có nhiều anh chị mà em quen biết tham gia tiếp sức mùa thi. Các anh chị giúp em bớt lo lắng, giúp em yên tâm hơn. Em nghĩ rằng, sau này, em cũng có thể là một sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi.

Tiếp sức mùa thi là chương trình mang lại ý nghĩa đối với nhiều thí sinh và người nhà thí sinh. Và trong mỗi hoạt động, các tình nguyện viên cũng chất lọc cho mình những vốn sống, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, góp phần tạo nên sức lan tỏa về phong trào thanh niên tình nguyện.

**DẶNG ANH**

**PHƯƠNG ANH**

Để hạn chế tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước, việc dạy trẻ các kỹ năng phòng, chống đuối nước, đặc biệt là kỹ năng bơi lội đang là mục tiêu UBND và ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình hướng đến trong những năm gần đây. Đã gần một tháng nay, ngày nào bà Nguyễn Thị Thái, tổ 5, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) cũng đưa các cháu nội, ngoại của mình đến học bơi tại bể bơi thông minh đặt tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình). Bà Thái cho biết: Trước thực trạng trẻ bị đuối nước nhiều nên nhà trường tổ chức chương trình học bơi, gia đình tôi cho các cháu theo học ngay. Nhà tôi có 5 cháu thì cả 5 cháu đều tham gia khóa học bơi này. Khi đến học ở đây tôi thấy các cháu được thầy cô chỉ dạy rất tận tình. Trước khi xuống bể các cháu được tập các động tác khởi động, bơi trên cạn, sau đó tắm qua nước sạch rồi mới xuống bể. Sau những buổi học các cháu khỏe mạnh hơn, ăn nhiều, ngủ tốt. Đến nay các cháu đều đã biết bơi và rất thích thú, hào hứng khi được tham gia khóa học bơi.

# Nhiều học sinh thành phố đã biết bơi



Thầy cô hướng dẫn học sinh tập bơi.

Cũng trong một tháng qua, Trường Mầm non Trần Lâm (thành phố Thái Bình) đã triển khai và đưa mô hình dạy bơi cho trẻ vào nhà trường. Đây là đơn vị đầu tiên của ngành học mầm non thành phố triển khai mô hình dạy bơi

cho trẻ. Mặc dù không có kinh phí để đầu tư xây bể bơi trong trường nhưng với hình thức xã hội hóa, nhà trường bố trí địa điểm, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Nam đầu tư bể bơi thông minh, phao bơi, hệ thống mái tôn che

mưa, che nắng và bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy có chuyên môn. Sau một tháng triển khai dạy bơi cho trẻ, đến nay mô hình dạy bơi trong nhà trường đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của nhiều phụ huynh. Hiện gần 100 trẻ từ

3 - 5 tuổi đăng ký học bơi, mức học phí 10.000 đồng/buổi, 8 buổi/tháng. Một ca học bơi với 10 trẻ, 3 giáo viên hướng dẫn. Sau một tháng triển khai nhiều cháu đã biết cách hít thở, lặn, nổi trên mặt nước, Đặc biệt hơn 10 cháu đã biết bơi từ 2 - 5m. Cô giáo Dương Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Lâm cho biết: Mặc dù để án dạy bơi của ngành tập trung thực hiện vào 2 khối tiểu học và THCS nhưng chúng tôi thấy việc trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ mầm non cũng rất cần thiết. Vì vậy, khi nhà đầu tư vào đặt vấn đề chúng tôi yêu cầu việc lắp đặt bể bơi phải bảo đảm các tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chọn lựa những thầy cô dạy bơi có chuyên môn vững và tận tình. Nhà đầu tư đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nên nhà trường khá yên tâm. Sau một thời gian học phụ huynh nhận thấy hiệu quả nên rất tin tưởng, trẻ thì hào hứng với môn bơi. Nhà trường dự định sẽ đưa môn bơi trở thành tiết học ngoại khóa trong năm học tới.

Đạy bơi cho học sinh từ 6 - 15 tuổi trên địa bàn trong dịp nghỉ hè là một trong những giải pháp thiết thực mà đơn vị dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố để ra. Với mục tiêu đến năm 2020 giảm 50% số lượng trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 15 tuổi bị đuối nước và tử vong so với trung bình cộng của năm 2014 và năm 2015; đến năm 2030 có 90% trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 15 tuổi biết bơi, trong đó 95% học sinh THCS và 85% học sinh tiểu học thành thạo về bơi lội. Sau 2 năm triển khai, đến nay thành phố có trên 50% trường tiểu học và THCS phối hợp với các đơn vị đầu tư triển khai thành công các khóa dạy bơi cho trẻ trong dịp hè. Mỗi khóa học bơi diễn ra trong thời gian từ 15 - 20 ngày, học phí 500.000 đồng/khóa. Sau khóa học hầu hết trẻ đều nắm được các kỹ năng về bơi lội, 100% trẻ từ 7 - 15 tuổi đều có thể bơi từ 5 - 7m.

Việc nhà trường và các chủ đầu tư liên kết tổ chức các khóa dạy bơi không chỉ là hoạt động nhằm trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ, góp phần giảm tỷ lệ tử vong đuối nước và tử vong trên địa bàn mà đây cũng là sân chơi lành mạnh để trẻ em vui chơi, giải trí nâng cao sức khỏe trong dịp nghỉ hè sau những ngày học tập căng thẳng.

## Chị Dương Thị Hiền, tổ 14, phường Trần Lâm



Mặc dù con tôi mới 3 tuổi nhưng khi nhà trường tổ chức học bơi cho trẻ tôi thấy đây là một khóa học cần thiết để con làm quen với nước và trang bị được phần nào những kỹ năng để phòng, chống đuối nước, vì vậy tôi đã đăng ký cho cháu theo học. Ban đầu khi mới theo lớp học cháu rất sợ nước và không dám xuống bể. Nhưng sau vài hôm được sự kèm cặp hướng dẫn của thầy giáo dạy bơi giờ cháu đã bạo dạn hơn và chỉ mong đến giờ được học bơi.

## Em Phạm Đức Huy, học sinh lớp 7, Trường THCS Phú Khánh



Con rất thích đi tắm biển nhưng không biết bơi. Nghe nhà trường thông báo mở lớp dạy bơi trong hè, con xin bố mẹ đi học. Biết bơi rồi, con sẽ đi tắm biển thoải mái mà không sợ nữa.

## Em Lê Thành Long, học sinh lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Trần Lâm



Con rất vui vì được học bơi tại trường. Đi học con chỉ mong đến ngày được học bơi. Xuống nước rồi thì con không muốn lên vì nước rất mát, sạch. Con đã biết lấy hơi, lặn, nổi và bơi sải.

**MINH NGUYỄN**